



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ที่ ข. ๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจำนวน ๒๙ รายการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร ๒ ชั้น ๕ เลขที่ ๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๘๒ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๒๙ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวไพบร ปาวรีย์)

นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
หรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการต่อไป
ของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน ๒๙ รายการ

๑. การประมูลขายทอดตลาดเป็นการประมูลด้วยวาจา โดยเหมารวมกองและจะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ราคารวม ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขเพื่อให้พัสดุที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้ หากมีการประกาศขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้วถือว่าผู้ชนะการประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของพัสดุดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งภายหลัง

๒. ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลฯ ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือเอกสารจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแล้วแต่กรณี และกรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ผู้ที่ประมูลจะต้องมาลงชื่อรับรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้ที่ไม่ลงชื่อและรับเงื่อนไขภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลฯ

๔. ผู้เข้าประมูลฯ สามารถดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ ได้ที่ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร ๒ ชั้น ๕ ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ที่ไม่ได้ดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์จะนำมาเป็นข้ออ้างใด ๆ ภายหลังไม่ได้

๕. การประมูลในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา เริ่มการประมูลตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพิจารณาการขายจากการประมูลด้วยราคา โดยผู้ที่มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้กรอกแบบฟอร์มคำขอเข้าประมูลและส่งหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ ๓ แล้วเท่านั้น การประมูลขายทอดตลาด คณะกรรมการดำเนินการขาย จะประกาศราคาขายขั้นต่ำตามราคาที่คณะกรรมการประเมินราคากำหนดไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) และให้ผู้เข้าประมูลฯ เสนอราคา โดยการยกมือแล้วเสนอราคา โดยการเสนอราคาแต่ละครั้งต้องเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าราคาที่เสนอสูงสุดแล้ว คณะกรรมการฯ จะนับ ๑ และ ๒ และจะให้ผู้เสนอราคาสูงสุดขานรับยืนยันราคาจะยืนยันไว้หรือเพิ่มอีกก่อนที่จะนับ ๓ หากมีผู้เสนอราคาให้สูงกว่าราคาที่เสนอมานั้น คณะกรรมการฯ จะให้มีการสู้ราคาต่อไปจนกว่าจะมีผู้ใดให้ราคาสูงกว่าราคา ที่ให้สูงสุดล่าสุด และการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

๖. ผู้ประมูลฯ ได้ ต้องชำระเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ชนะการประมูลที่สู้ราคาได้ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ขายทอดตลาดเสร็จสิ้น ที่ส่วนการคลัง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ ๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้ที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะถูกยึดเงินค้ำประกัน

๗. ผู้ประมูลฯ ได้ จะต้องนำพัสดุ ออกจากสถานที่ประมูลภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้ชำระเงิน ค่าสิ่งของเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นทางราชการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และห้ามเลือกเฉพาะส่วนที่ได้ใช้หรือสิ่งที่ไม่ต้องการไว้เป็นภาระของทางราชการภายหลัง

๘. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการหรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม

๙. ผู้ประมูลฯ ได้จะต้องรับผิดชอบค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการโอนพัสดุ (ถ้ามี) ทั้งหมด

ผู้สนใจเข้าประมูลฯ ติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่ ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร ๒ ชั้น ๕ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.dgr.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๘๒
